
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกรายงานการประชมุ 

สภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร 

สมัยสามัญที ่1  ประจำป  2565 

วันที่  12  มกราคม  ๒๕๖5   

เวลา  09.30 น. 
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         เริ่มประชุมเวลา   15.0๐   น. 

        เมื่อไดเวลา  ทานเลขานุการสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร  เขาหองประชุม   และ
ไดนับจำนวนผูเขารวมประชุมวาครบองคประชุมหรือไม   ปรากฏวามีผูเขารวมประชุมไดเขาประชุม 11 ทาน    ไมมา
ประชุม ไมมี  โดยไดเชิญทานประธานสภาฯ  เปนตัวแทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นไดกลาวเปดการประชุม 
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

     ระเบียบวาระที่  1    -  เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 (นายอุดร  มูลดับ)        -   ครับ สำหรับในวันนี้ก็จะเปนการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญที่  1 ประจำป 2565 นะครับ 
   (ประธานสภา ฯ)           ในระเบียบวาระนี้ ผมก็มีเรื่องที่จะแจงใหทานสมาชิกสภาทองถ่ินทราบในเรื่องแรกนะครับ   
                                  ทางฝายเจาหนาที่การเงินไดประสานงานแจงมายังทานสมาชิกฯในเรื่องของบัญชีเงินเดือน 
                                  เงินเดือนของทานสมาชิก ฯ นะครับ วาใหนำหนาบัญชีเงินฝากเปนของธนาคารออมสินมา 
                                  ใหดวยนะครับ  สวนเรื่องสิทธิประโยชนตาง ๆ ก็สอบถามทางเจาหนาที่ไดนะครับ  เรื่องที่ 
                                  สองจะเปนในสวนของงานสภา ฯ นะครับ  ใหทานสมาชิกฯ  นำรูปถาย จำนวน 2 ใบ  มา   
                                  ใหเพื่อทำบัตรประจำตัวดวยนะครับ ก็มีอยู 2 เรื่อง ในระเบียบวาระนี้  เขาสูระเบียบวาระ 
                                  ตอไปเลยนะครับ  
  
  ระเบียบวาระท่ี  2       - เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 

   นายอุดร  มูลดับ        -  ครับ  สำหรับในระเบียบวาระนี้  จะเปนการรับรองรายงานการประชุมภา ฯ ครั้งแรกเม่ือ 
     (ประธานสภา ฯ)         วนัที่ 30 ธันวาคม  2565  เนือ่งจากสภา ฯ ของเรา  ยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการ 
                                  ตรวจรายงานการประชุม นะครบั    เราจึงจะไปรับรองรายงานการประชุมสภา ฯ ครั้งนี้    
                                  ในการประชุมสภา ฯ  ในครั้งหนานะครับ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
                                  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 
                                  2554  เขาสูระเบียบวาระตอไปนะครับ 

 ระเบียบวาระที่  3     -    กระทูถาม   

                                   ( ไมมี ) 

   
 ระเบียบวาระที่  4       -  เรื่องที่คณะกรรมการสภาทองถิ่นต้ังข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

                                    (ไมมี) 

   
ระเบียบวาระที่  5        -  เรื่องทีเ่สนอใหม 

 
 

ระเบียบวาระที่.../ 
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   ระเบียบวาระที่ 5.1      -  เรื่อง การแถลงนโยบายตอสภาทองถิ่นของนายกองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร 

 นายวีรศกัดิ์  พัฒนาอนุสรณ - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรที่เคารพ   และเพื่อนสมาชิกที่รัก               
(นายกอบต. โคกเพชร)          ทุกทาน  กระผม นายวีรศักดิ์ พัฒนาอนุสรณ นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  
                                     ขอแถลงนโยบาย โดยเรียนทานประธานสภาผานไปยังเพ่ือนสมาชิกสภาองคการบริหาร   
                                     บริหารสวนตําบลโคกเพชรและพี่นองประชาชนชาวตําบลโคกเพชรที่เคารพทุกทานเพื่อ 
                                     ทานทั้งหลายจะไดรับทราบนโยบาย และแนวทางในการบริหารราชการองคการบริหาร 
                                     สวนตําบลโคกเพชรของนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรในชวงระยะเวลา ๔ ป  
                                     จากนี้ไปตามวาระที่กฎหมายกําหนด  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีมติเห็นชอบ 
                                     ใหประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  โดยใหกระผมเปน   
                                     นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม  2564   กอนอื่นใด 
                                     กอนที่กระผมจะแถลงนโยบายในการบริหารงานที่สําคัญ ๆ ของกระผมตอสภาองคการ 
                                     บริหารสวนตําบลโคกเพชร   กระผมใครขออนุญาตตอทานประธานสภาองคการบริหาร 
                                     สวนตําบลโคกเพชรแหงนี้เพ่ือขอกราบขอบพระคุณพ่ีนองประชาชนชาวตําบลโคกเพชร  
                                     ทุกหมูบาน ทุกทานท่ีไดมอบกําลังใจใหแรงสนับสนุน และเปดโอกาสใหกระผมไดเขามา 
                                     ทําหนาที่อันทรงเกียรติ    ในตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรในครั้งนี้  
                                     และขอแสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรทุกทาน 
                                     ที่ไดรับความไววางใจใหเขามาปฏิบัติงานในสภาแหงนี้ ดวยความจริงใจกระผมขอยืนยัน 
                                     ในอุดมการณในการทํางานทางการเมืองของกระผมตอสภาแหงนี้  เพ่ือผานไปยังบรรดา 
                                     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรและพี่นองประชาชนทุกทาน ไดรับทราบ 
                                     รวมกันวากระผมมีความพรอม มีความตั้งใจทํางาน   และขอยืนยันดวยความตั้งใจจริงที่ 
                                     จะสงเสริมและรักษาไวซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  ตลอดจนการปกครอง 
                                     ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จะทํางานเพ่ือรับใชพี่นอง 
                                     ประชาชนชาวตําบลโคกเพชร ดวยความมุงม่ัน  ดวยความวิริยะ  อุสาหะ  โดยยึดมั่นใน 
                                     คุณธรรมจริยธรรมจะทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตโปรงใสตรวจสอบได   มีเปาหมายที่ 
                                     ชัดเจนเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอพี่นองประชาชนโดยรวม ทั้งนี้เพ่ือการมีคุณภาพ 
                                     ชีวิตที่ดขีึ้นของพ่ีนองประชาชนชาวตําบลโคกเพชร    ทานประธานสภาองคการบริหาร 
                                     สวนตําบลโคกเพชรที่เคารพ        เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล  
                                     โคกเพชรแหงนี้ สามารถดําเนินการไปไดอยางมีทิศทางและสามารถวางแผนการทํางาน 
                                     ไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล กระผมขอแถลงนโยบายการบริหารราชการองคการ 
                                     บริหารสวนตําบลโคกเพชร ออกเปน  ๒  สวน  คือ สวนงานที่เปนเรื่องเรงดวนที่จะตอง 
                                     ดำเนินการและสวนงานที่จะตองบริหารจัดการ  เพ่ือดำเนินการในระยะเวลา 4 ป  ตาม 
                                     วาระ โดยมีรายละเอียดของนโยบายดังนี้ 
 
 
 
 

1. นโยบาย.../ 
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                                        1. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการ 
                                          กระผมถือเปนความจําเปนเรงดวนที่จะตองดําเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการ 
                                       ของพ่ีนองประชาชนไดตรงตามความตองการและทันทวงทีโดยมีนโยบายที่สําคัญดังนี้ 
                                       1.1 เปดโอกาสใหประชาชน   ผูนําทองถ่ินเขาถึง   และมีสวนรวมในการแสดงความ   
                                       คิดเห็น เพ่ือใชเปนขอมูลในการพัฒนาตําบลโคกเพชรใหมีความเจริญกาวหนา มีความ   
                                       ยั่งยืนตอไปในอนาคต 
                                        1.2 ดําเนินการปรับปรุงแกไขระบบน้ำประปา ใหใสสะอาด   เพ่ือใหประชาชนไดรับ   
                                       บริการ อยางปลอดภัย 
                                        1.3.จัดการเขารวจถนนในทุกเสนทางที่มีอยู เพ่ือดําเนินการซอมแซมสวนท่ีเสียหาย              
                                        ใหคง สภาพปกติพรอมใชงาน ไมกระทบตอการประกอบอาชีพและความเปนอยูของ   
                                        ประชาชน 
                                        1.4  ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอในพื้นที่  
                                        1.5  ดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไมใหแพรระบาดในชุมชน 
                                        ๑.6  ปรับปรุงการใหบริการสาธารณะ ของผูมาติดตอราชการประเภทตาง ๆ ใหมี   
                                        ความสะดวก รวดเร็ว ใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
                                        2.สวนงานท่ีจะบริหารจัดการในระยะเวลา 4 ปตามวาระ 
                                        ในสวนงานที่จะบริหารจัดการในระยะเวลา 4 ป ตามวาระ กระผมจะดําเนินนโยบาย    
                                        หลักตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล      รวมไปถึงการพัฒนาในดาน  
                                        เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งไดกําหนดนโยบายการพัฒนาเปนกรอบไว ๕ ดาน  
                                        คือ 
                                        1.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
                                       1.1  การสรางและบำรุงรักษาทางบก และทางที่เชื่อมระหวางหมูบานโดยจะปรับปรุง   
                                      ใหเปนถนนที่ไดมาตรฐาน ประชาชนสามารถใชประโยชนไดตลอดป   เชน  ดําเนินการ   
                                      ปรับปรุงถนนที่ไดรับการถายโอนจากหนวยงานตางๆและถนนที่เชื่อตอระหวางหมูบาน  
                                      หมูบานหรือมีลักษณะที่เปนเครือขายหลักในการเชื่อมโยง    กับแผนงานโครงการให  
                                      เปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยางหรือถนนลูกรังบดอัดปรับเกรดใหมีสภาพดี   
                                      ข้ึน สามารถอํานวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนสงสินคาใหมีความสะดวก   
                                      และรวดเร็วขึ้น ซึ่งเปนการ กระจายความเจริญไปยังทุกที่ 
                                      1.2กอสรางและปรับปรุงถนนสายหลักและถนนสายรองเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
                                      หรือถนนลาดยาง   ที่ไดมาตรฐานตามความจําเปนและเหมาะสมทุกหมูบาน 
                                      1.3 ดําเนินการกอสรางถนนดินลูกรังในบริเวณพื้นที่ที่ยังไมมีถนนเพ่ือใชในการสัญจร 
                                      และขนสงผลผลิตทางการเกษตรไดอยางสะดวก รวดเร็วใหทั่วถึงทุกพ้ืนที่ตามความ   
                                      จําเปนและเหมาะสม 
                                      ๑.๔ เรงรัดประสานการขยายเขตไฟฟา ประปา ใหครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
  
 

1.5 ดําเนินการ.../ 
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                                    1.5 ดําเนินการจัดทําครัวระบายน้ำในบริเวณที่แหลงชุมชนที่มีน้ำทวมขังใหสามารถ  
                                    ระบายน้ำไดอยางรวดเร็ว 
                                   1.6 จัดหาและพัฒนาแหลงนน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรใหประชาชนมีน้ำใช          
                                   อยางเพียงพอ 
                                   ๒. นโยบายดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 
                                   ๒.๑ สนับสนุน สงเสริม และสงเคราะหผูสูงอายุ เด็ก เยาวชน ที่ยากจน  และดอยโอกาส  
                                   ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามอัตภาพ 
                                   ๒.๒ สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาดานสุขภาพของประชาชน    เก่ียวกับสาธารณสุข 
                                   มูลฐานการสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมูบานการปองกัน และ 
                                   แกปญหาโรคติดตอในพ้ืนที่ตําบล โคกเพชรอยางทั่วถึง 
                                   ๒.๓ สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาดานสุขภาพของเด็กเยาวชนและประชาชนเก่ียวกับ  
                                   การกีฬาและนันทนาการ 
                                   ๒.๔ สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาอาชีพใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนดวยการสงเสริม   
                                   อาชีพหลัก   อาชีพเสริม อบรมใหความรูเพิ่มทักษะอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
                                   เพ่ือใหประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได เชน สงเสริมใหมีความรูดานเกษตรอินทรียใหมีการ  
                                   ผลิตปุยชีวภาพ   เพ่ือลดตนทุนในการผลิต 
                                   ๒.๕ สนับสนุนใหมีการปลูกตนไมในชุมชนและตามสถานที่สาธารณะทุกแหง 
                                   ๒.๖ ศึกษาและสํารวจแหลงน้ำธรรมชาติท่ีมีอยูในตําบลโคกเพชร     เพ่ือที่จะพัฒนาและ  
                                   ปรับปรุงใหประชาชนสามารถที่จะไดใชประโยชนรวมกัน 
                                   ๒.๗ สงเสริมและสรางกระบวนการใหความรูเพ่ือสรางจิตสํานึกใหกับเด็กนักเรียนเยาวชน      
                                   และประชาชนเพ่ือใหเกิดความรักความหวงใยตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน  
                                   ระดับหมูบานและชุมชน 
                                   ๒.8 สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในหมูบานขุมขนใหเกิดการ  
                                   จัดการอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม 
                                   2.9 จัดใหมีระบบการแพทยฉุกเฉิน เพ่ือบริการประชาชนตําบลโคกเพชร   ใหไดรับการ  
                                   บริการชวยเหลือชีวิตเบื้องตนอยางรวดเร็ว  
                                   ๓. นโยบายดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
                                   ๓.1 สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีประสิทธิภาพ 
                                   ๓.๒ สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมทางศาสนาอยางทั่วถึงและสงเสริมบํารุงรักษาศลิปะ    
                                   วัฒนธรรม  ภูมปิญญาทองถ่ิน และประเพณีอันดีงามใหสืบทอดเปนมรดกแกคนทุกรุน 
                                   ๔. นโยบายดานการจัดระเบียบชุมชนและความมั่นคง 
                                   ๔.1 ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องยาเสพติด ดวยการเสริมสรางความเขมแข็ง ความเขาใจ         
                                   ที่ถูกตองใหแกสถาบันครอบครัวและชุมชน    ประสานความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ     
                                   และเอกชนที่เก่ียวของดวยการปองกันและแกปญหาอยางใกลชิด 
                                   ๔.๒  สงเสริมการดําเนินงานเก่ียวกับการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต     และ   
                                  ทรัพยสินของประชาชน เชน สงเสริมการปฏิบัติงานดาน อปพร. บูรณาการการดําเนินงาน  

ของเจาหนาที่.../ 



๕ 
 

  

                                  ของเจาหนาที่ตํารวจเพ่ือสรางความอบอุนใจและเฝาระวังความปลอดภัยในชีวิตและ   
                                  ทรัพยสินของประชาชนอยางตอเนื่อง 
                                  ๔.๓ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะสองสวางเพ่ิมเติมใหเพียงพอตอความตองการทุกหมูบานเพื่อ   
                                  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
                                  ๕. นโยบายดานการบริหารจัดการที่ดี 
                                  ๕.1 ปรับปรุง/กอสรางสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรใหเปนหนวยงาน           
                                  ที่ทันสมัยเพื่อรองรับการขยายภารกิจที่เพ่ิมข้ึน 
                                  ๕.๒ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และนําเทคโนโลยีสารสนเทศและองค   
                                  ความรูทางวิชาการทุกดาน เพ่ือแกปญหาการบริหารตําบลกาวหนาสูความเจริญ ทัดเทียม  
                                  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น 
                                  ๕.3 ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน มี   
                                  ความรูเก่ียวกับกฎหมายระเบียบขอบังคับ ขยันขันแข็งในงานที่รับผิดชอบ ตรงตอเวลา มี  
                                  คุณธรรม ซื่อสัตยสุจริตและสามารถตอบสนองประชาชนไดอยางเต็มที่ ใหมีการทํางาน  
                                  เปนทีมโดยยึดผลสำเร็จของงานเปนที่ตั้ง 
                                  ๕.๔ เปดโอกาสใหผูนําทุกภาคสวน และประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา  
                                  ทองถ่ิน 
                                  ๕.๕ ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ทางราชการไดมอบหมายหรือนโยบายของรัฐ 
                                  ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรที่เคารพกระผมขอใหความเชื่อมั่นแก  
                                  สภาฯ แหงนี้วาจะบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริตและมีความมุงม่ันที่จะบริหารงานให  
                                  องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมกับองคการปกครองสวน  
                                  ทองถ่ินอื่น สรางความเทาเทียมใหเกิดขึ้นในชุมชนมากขึ้น  และใหพี่นองประชาชนมีความ   
                                  ภาคภูมิใจในความเปนชาวตําบลโคกเพชร  ทั้งนี้  โดยยึดประโยชนสุขของพ่ีนองประชาชน   
                                  ชาวตําบลโคกเพชรเปนที่ตั้งอยางแทจริง  ขอขอบคุณครบั 

นายอุดร  มูลดับ           -  ครับ ทางคณะผูบริหารโดยทานวีรศกัดิ์   พัฒนาอนุสรณ นายกองคการบริหารสวนตำบล 
(ประธานสภาฯ)               โคกเพชรก็ไดแถลงนโยบายเสร็จสิ้นไปแลวนะครับ   ในสวนของระเบียบการขอบังคบัการ 
                                  อภิปรายนโยบายทานสมาชิกฯ สามารถอภิปรายไดหรือซักถามไดในนโยบายขอใดนะครับ   
                                  ซึ่งจะเปนการอภิปรายโดยไมมีการลงมตินะครับ เชิญครับ (สักครู) คงไมมีนะครับ  สำหรับ 
                                  ในระเบียบวาระนี้ก็คงจะผานพนไปนะครับ  กอนที่จะเขาสูระเบียบวาระตอไป   ผมขอพัก  
                                  การประชุม 10 นาที นะครับ 
 
                                - พักการประชุม 10 นาที – 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ .../ 



๖ 
 

  

    ระเบียบวาระที่  5.2   -   การกำหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจำป 2565  และสมัยแรกของปถัดไป 

นายอุดร  มูลดับ               - ครบั สำหรับระเบียบวาระนี้นะครับ การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญตามระเบียบ 
     (ประธานสภา ฯ)            กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ. 2547    
                                     แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  เราไดกำหนดเอาไวในการประชุมสภา ฯ  ครั้ง 
                                     ที่แลว จำนวน 4 สมัย และไดกำหนดการประชุมสมัยสามัญประจำป  สมัยที่ 1   เอาไว 
                                     แลวนะครับ ก็ขอใหทานสมาชิกไดเสนอวันกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญที่ 2 - 4 และ 
                                     สมัยแรกของปถัดเขามานะครับวาเราจะกำหนดอยูในชวงวันที่เทาไหร  เราก็จะเริ่มจาก   
                                     การกำหนดดสมัยประชุมสมัยสามัญที่ 2  ประจำป  2565  กอนเลยนะครับ เชิญครับ 
                                     คุณสมศักดิ์ 

 นายสมศกัดิ์    ใจมนต       - เรียนทานประธานสภา ฯ และทานสมาชิกฯ  ทุกทานนะครับ ผมนายสมศักดิ์  ใจมนต 
   (สมาชิกหมูที่  8)              สมาชิกหมูที่ 8  ขอเสนอการกำหนดดสมัยประชุมสมัยสามัญ ที่  2  ประจำป  2565                        
                                     วันที่ 1 - 15  มีนาคม  2565 ครับ 

  นายอุดร  มูลดับ             -   ขอผูรับรองสองทานดวยครับผม  ผูรับรอง 
  (ประธานสภา ฯ)                1. นางสาววาฤดี   สัมนา                 สมาชิกสภา ฯ หมูที่  7 
                                      2. นายวรวุฒิ   สมาธิ                     สมาชิกสภา ฯ หมูที่  3 

  นายอุดร  มูลดับ             -  ครบั  มีทานสมาชิกฯ  ทานอื่น  ที่จะนำเสนออีกหรือเปลาครับ   (สักครู)   ไมมีนะครับ 
 (ประธานสภา ฯ)                ถาอยางนั้นผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ  ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คุณสมศักดิ์  
                                     เสนอในการกำหนดวันประชุมสมัยสามัญที่  1 กรุณายกมือขึ้นครับ 

  มติที่ประชุม                   -  มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ  10  เสียง   ไมเห็นชอบ   ไมมี   
                                    (ประธานสภา ฯ  งดออกเสียง)  

  นายอุดร  มูลดับ           -   ครับ   ทีนี้เราจะมากำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3    ก็ขอใหทานสมาชิกได                           
   (ประธานสภา ฯ)             เสนอมาไดเลยนะครับ วาเราจะประชุมกันในชวงวันท่ีเทาไหร เชิญครับคุณรัชนีวรรณ 

นางสาวรัชนีวรรณ แพงมา  -  เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกฯ ทุกทาน ดิฉันนางสาวรัชนีวรรณ แพงมา 
    (สมาชิกหมูที่ 5)             สมาชิกหมูที่ 5 ขอเสนอวันประชุมในสมัยสามัญที่ 3  ระหวางวันที่  11 - 25 สิงหาคม     
                                    2565  คะ 

     นายอุดร  มูลดับ         -  ขอผูรับรองสองทานครับ   ผูรับรอง 
    (ประธานสภา ฯ)              1. นางเสนห  ภูม ี                   สมาชิกหมูที่  11 
                                      2. นายณัฐพงษ   ใจดี               สมาชิกหมูที่  10 
                                          มีสมาชิกทานใดจะเสนอนอกเหนือจากนี้ม้ัยครับ (สักครู) ไมมีนะครับ ผมจะ  
                                    ขอมติเห็นชอบจากสภาทองถิ่นเลยนะครับ    ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่   
                                    คุณรัชนีวรรณเสนอในการกำหนดวันประชุมสมัยสามัญที่  3 กรุณายกมือขึ้นครับ 

 

 

มติที่ประชุม.../ 



๗ 
 

  

     มติท่ีประชุม            -    มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ  10  เสียง   ไมเห็นชอบ   ไมมี   
                                     ประธานสภา ฯ  งดออกเสียง  

  นายอุดร  มูลดับ          -    ครับ  ตอไปก็จะเปนการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 นะครับ ก็ขอใหทาน  
   (ประธานสภา)                 ทานสมาชิก ฯ ไดนำเสนอวาจะกำหนดเอาวันไหนนะครับ  เชิญครับ  คณุสมภาส                            

  นายสมภาส  ใจมนต        -  เรียนทานประธานสภา ฯ ที่เคารพ กระผมนายสมภาส  ใจมนต สมาชิกสภา ฯ หมูที่ 9 
   (สมาชิกหมูที่ 9)               ขอเสนอวันที่  16 - 30  ธันวาคม 2564  ครบั                                      

    นายอุดร  มูลดับ             -   ขอผูรับรองสองทานดวยครับผม    
   (ประธานสภา ฯ)              ผูรับรองคนท่ี 1  นายณัฐพงษ   ใจดี                       สมาชิกหมูที่   10 
                                     ผูรับรองคนท่ี 2  นางสาวรัชนีวรรรณ    แพงมา         สมาชิกหมูที่   5                                  
                                                  มีสมาชิก ฯ   ทานใดจะเสนอไปนอกเหนือจากนี้มั้ยครับ (สักครู) ไมมีนะครับ    
                                     ผมจะขอมติเห็นชอบจากสภาทองถิ่นเลยนะครับ ทานสมาชิก ฯ ทานใด เห็นชอบตามท่ี    
                                     คุณสมภาสเสนอ  ในการกำหนดวันประชุมสมยัสามัญที่ 3  กรุณายกมือขึ้นครับ 

      มติที่ประชุม            -   มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ  10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมม ี  
                                    ประธานสภา ฯ  งดออกเสียง  

    นายอุดร  มูลดับ          -  ทีนี้เราก็จะมากำหนดสมัยประชุมสมัยแรกของป  2566 กันนะครับ     
     (ประธานสภาฯ)             ก็ขอใหทานสมาชิก ฯ  ไดเสนอเขามานะครบั   เชิญครับ คุณณัฐพงษ 

     นายณัฐพงษ ใจดี        -  เรียนทานประธานสภา ฯ และสมาชิกทุกทานนะครับ  กระผมนายณัฐพงษ ใจดี               
    (สมาชิกหมูที่ 10)           สมาชิกสภา ฯ  หมูที่ 10  ขอเสนอวันที่  1 - 15  กุมภาพันธ  2566 ครับ 

   นายอุดร  มูลดับ           -  ขอผูรับรองสองทานดวยครับผม   
    (ประธานสภา ฯ)                ผูรับรองคนที่ 1  นางสาววาฤดี    สัมนา                   สมาชิกหมูที่  7 
                                        ผูรับรองคนที่ 2  นายสมศักดิ์      ใจมนต                  สมาชิกหมูที่  8 
                                          มีสมาชิกทานใดจะเสนอนอกเหนือจากนี้ม้ัยครับ (สักครู)  ไมมีนะครับ  ผมจะขอมติ       
                                    เห็นชอบจากสภาทองถิ่นเลยนะครับ  ทานสมาชิกฯ ทานใด  เห็นชอบตามที่คุณณฐัพงษ   
                                    เสนอในการกำหนดวันประชุมสมยัแรกของป  2566 กรุณายกมือขึ้นครับ 

       มติที่ประชุม          -   มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ  10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                                    (ประธานสภา ฯ  งดออกเสียง) 

    นายอุดร  มูล            -    ครับ     มติท่ีประชุมไดเห็นชอบเปนเอกฉันท  ในการกำหนดสมัยประชุมสามัญ 
   (ประธานสภาฯ)              ประจำป  พ.ศ. 2565  จำนวน  4  สมัย  ดังนี้  นะครับ 
                                    กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญที่ 2 ก็เปนวันที่   1   -  15   มีนาคม    2565 
                                    กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญที่ 3 ก็เปนวันที่  11  -  25   สิงหาคม   2565 
                                    กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญที่ 4 ก็เปนวันที่  16  -  30   ธันวาคม   2565      
 

สวนในการ.../ 
 



๘ 
 

  

                                            สวนในการกำหนดสมัยการประชุมสภาสมัยแรกของปถัดไป ก็จะเปนในวันที่  
                                    1 -  15  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2566     

  ที่ประชุม                 -    ทราบ 

ระเบียบวาระที่   5.3    -  เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่น (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม)                                     
                                  
นายอุดร  มูลดับ            -  ครับ    สำหรับระเบียบวาระในการคดัเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน (คณะกรรมการ      
(ประธานสภาฯ)               ตรวจรายงานการประชุม  ก็สรุปสาระสำคัญ ไดดังนี้  
                                  1) สภามีอำนาจแตงตั้งสมาชิกสภาฯเปนคณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาฯ         
                                      จำนวน 3-7 คน  (ตามขอ 103 และขอ 105 ) ไดแก 
 1.1) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  1.2) คณะกรรมการอ่ืนๆตามที่สภาเห็นสมควร 
                                   2) วิธีเลือกใหสมาชิกสภาฯเปนผูเสนอ และมีผูรับรองอยางนอยสองคน   สวนกรณีที่ทาง   
                                  ผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอ ไมตองมีผูรับรอง (ตามขอ 107)  
                                      กฎหมาย/ระเบียบ 
                                      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไข 
                                  เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
                         ขอ 103 วรรคหนึ่งกำหนดวา คณะกรรมการสภาทองถิ่นมี 2 ประเภทคือ 
                                  (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น มีจำนวนไมนอยกวาสามคน    
                                 แตไมเกินเจ็ดคน 
                                  (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น หรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิก   
                                  สภาทองถิ่น จำนวนไมนอยกวาสามคน แตไมเกินเจ็ดคน 
                                  ขอ 104 วรรคหนึ่งกำหนดวา คณะกรรมการสภาทองถิ่น มีหนาที่กระทำกิจการหรือ   
                                  พิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆอันเปนกิจการของสภาทองถ่ิน แลวรายงานตอสภาทองถ่ิน 
                                  ขอ 105 วรรคหนึ่งกำหนดวา ภายใตขอบังคบั 103 ขอ 104 สภาทองถ่ินมีอำนาจเลือก   
                                  สมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการสภา  
                                  ทองถ่ินชุดตางๆตามความจำเปนแกกิจการในหนาที่ของสภาทองถ่ิน ดังนี้ 
                                                       (1) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
                                                       (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                       (3) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 
                                                       (4) คณะกรรมการอื่นๆตามที่สภาทองถิ่นเห็นสมควร 
                                  ถามีความจำเปนคณะกรรมการแตละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียด  
                                  ในกิจการซึ่งเปนหนาที่ของคณะกรรมการสภาทองถ่ิน แลวเสนอรายงานตอคณะกรรมการ   
                                  สภาทองถิ่นเพ่ือพิจารณา 
                                  ขอ  107   กำหนดวาภายใตขอบังคับขอ  103   วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่นให  
                                  สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ิน   หรือบุคคลท่ีไมเปน  
 

สมาชิกสภา.../ 



๙ 
 

  

                                   สมาชิกสภาทองถิ่นแลวแตกรณี      ในกรณทีี่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูเสนอตองมีสมาชิก   
                                   สภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน  สวนกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอ   ไมตองมี   
                                   ผูรับรอง การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจำกัดจำนวน    เวนแตที่ประชุมมีมตเิปนอยางอื่น   
                                   และใหนำวิธีการเลือกตามขอ 12 มาใชบังคบัโดยอนุโลม 

(นายอุดร  มูลดับ)          -   ครับ  ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมพิจารณาวาจะกำหนดใหมีคณะกรรมการตรวจรายงาน 
(ประธานสภา ฯ)               การประชุมจำนวนกี่คน   อยางนอย 3 คน แตไมเกิน 7 คน  นะครับ 

นายวิไล  จันทสุข           -   เรียนทานประธานที่เคารพและสมาชิก ฯ ทุกทาน กระผมนายวิไล  จันทสุข 
 (สมาชิกสภาฯ)                 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร หมูที่ 6  ขอเสนอใหมีคณะกรรมการ  
                                    ตรวจสอบรายงานการประชุม  จำนวน  3  ทาน  ครับ 

 นายอุดร  มูลดับ         -    ขอผูรับรองอยางนอย 2 คนดวย 
(ประธานสภา ฯ)               ผูรับรองคนที่ 1) นางสาววาฤดี  สัมมนา   สมาชิกสภา ฯ  หมูที่ 7 
                                   ผูรับรองคนท่ี 2) นายสมศักดิ์    ใจมนต   สมาชิกสภา ฯ  หมูที่ 8 

 นายอุดร  มูลดับ         -    ไมทราบวามีสมาชิก ฯ ทานใด  เสนอเปนอยางอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม 
 (ประธานสภา ฯ)             

     ที่ประชุม                - -ไมมี 

 นายอุดร  มูลดับ          -  เปนอันวาสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชรกำหนดใหมีคณะกรรมการตรวจรายงาน  
 (ประธานสภา ฯ)             การประชุมจำนวน  3 คน   ขั้นตอนตอไปขอใหสมาชิก ฯ   ในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่   
                                  เห็นสมควรเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  โดยใหมีการเลือกทีละคนจนครบ   
                                  ตามจำนวนที่กำหนดคือ 3 คน (ตามระเบียบฯขอ 12)    และชื่อที่เสนอไมจำกัดจำนวน   
                                  พรอมกับมีผูรับรองอยางนอย2 คน 

 นายอุดร  มูลดับ         -   จึงขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผูที่เห็นสมควรเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
 (ประธานสภา ฯ)             ประชุมคนท่ี 1 ตามลำดับตอไป ครับ 

นายวีรศกัดิ์ พัฒนาอนุสรณ - เรียนทานประธานที่เคารพและสมาชิก ฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน   กระผมนายนายวีรศักดิ์ 
(นายกอบต.โคกเพชร)         พัฒนาอนุสรณ  นายกองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร  ขอเสนอนายสมชาย  จันครา   
                                   หัวหนาสำนักงานปลัด เปนคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม คนท่ี 1  ครับ 

(นายอุดร  มูลดับ)         -   ครับ  ตามที่ทานนายก ฯ เสนอ ก็เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ
(ประธานสภา ฯ)               การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547  แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ขอ 107   
                                  นะครับ กรณีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง      ไมทราบวามีสมาชิกทานใด 
                                  เสนอเปนอยางอ่ืนเพ่ิมเติมอีกหรือไม    ครับ 

     ที่ประชุม              -    ไมมี 

 

   นายอุดร... 

 



๑๐ 
 

  

   นายอุดร  มูลดับ       -  ครับ  เม่ือไมมีสมาชิกทานใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเปนอันวา นายสมชาย จันครา หัวหนา 
  (ประธานสภา ฯ)          สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร  ไดรับเลือกเปนคณะกรรมการตรวจสอบ 
                                รายงานการประชุม คนที่ 1 นะครับ 

 นายอุดร  มูลดับ       -   ลำดับตอไปขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผูที่เห็นสมควรเปนคณะกรรมการตรวจ 
 (ประธานสภา ฯ)           รายงานประชุม คนที่ 2 ตอไป  ครับ 

นายสมศกัดิ์    ใจมนต  -  เรียนทานประธานสภา ฯ และทานสมาชิกฯ  ทุกทานนะครับ   กระผมนายสมศักดิ์  ใจมนต 
   (สมาชิกหมูที่  8)        สมาชิกสภา ฯ หมูที่ 8  ขอเสนอนายมานิต  สวางภพ เปนคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน 
                               การประชุม คนที่ 2 ครับ 

นายอุดร  มูลดับ       -   ขอผูรับรองอยางนอยสองคนดวย 
(ประธานสภา ฯ)           ผูรบัรองคนที่  1 นางสาวรัชนีวรรณ แพงมา  สมาชิกสภา ฯ หมูที่ 5     
                               ผูรบัรองคนที่  2 นายสมภาส  ใจมนต   สมาชิกสภา ฯ หมูที่ 9  

นายอุดร  มูลดับ        -  ครบั   มีทานสมาชิก ฯ ใดจะเสนอชื่ออีกไหมครับ 
(ประธานสภา ฯ) 

   ที่ประชุม             -   ไมมี 

(นายอุดร  มูลดับ)      -   ครับ  ประธาน-เมื่อไมมีสมาชิกทานใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเปนอันวา นายมานิต  สวางภพ 
(ประธานสภา ฯ)           สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร หมูที่  2   ไดรับเลือกเปนคณะกรรมการ   
                               ตรวจสอบรายงานการประชุม คนที่ 2 นะครับ 

 (นายอุดร  มูลดับ)      -  ครับ ลำดับตอไปขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผูที่เห็นสมควร เปนคณะกรรมการ 
 (ประธานสภา ฯ)          ตรวจรายงานประชุมคนที่ 3 ตอไป  ครับ 

นายวิไล    จันทสุข   -   เรียนทานประธานสภา ฯ และทานสมาชิกฯ  ทุกทานนะครับ ผมนายนายวิไล    จันทสุข 
   (สมาชิกหมูที่  6)       สมาชิกหมูที่ 6  ขอเสนอนางสาววาฤดี   สัมนา เปนคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการ 
                              ประชุม คนที่ 3  ครับ 

(นายอุดร  มูลดับ)      -  ขอผูรับรองอยางนอยสองคนดวย 
(ประธานสภา ฯ)          ผูรับรองคนที่  1  นางเสนห  ภูมี           สมาชิกสภา ฯ หมูที่ 11 
                              ผูรับรองคนที่  2 นางสาวรัชนีวรรณ  แพงมา  สมาชิกสภา ฯ หมูที่ 5  

(นายอุดร  มูลดับ)      -  ไมทราบวามีสมาชิกทานใดเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเปนคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน 
    (ประธานสภา ฯ)       การประชุม คนที่ 3  เพ่ิมเติมอีกหรือไม 

      ที่ประชุม           -     ไมมี 

(นายอุดร  มูลดับ)      -   ครับ  ประธาน-เมื่อไมมีสมาชิกทานใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเปนอันวานางสาววาฤดี   สัมนา    
   (ประธานสภา ฯ)        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร หมูที่ 7   ไดรบัเลือกเปนคณะกรรมการ 
                               ตรวจสอบรายงานการประชุม คนที่ 3  นะครับ 
 

สรุปวา.../ 



๑๑ 
 

  

                           สรุปวาคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 3 คน ประกอบดวย 
                                1) นายสมชาย     จันครา     หวัหนาสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร 
                               2)  นายมานิต      สวางภพ    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร  หมูที่ 2 
                               3)  นางสาววาฤดี  สัมมนา     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร   หมูที่ 7  
                                    จึงขอใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดนัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   
                              รายงานการประชุมเพ่ือเลือกประธานและเลขานุการฯตอไป   เขาระเบียบวาระตอไปเลยนะ 
                              ครบั 

 ระเบียบวาระที่  5.4   เรื่อง   การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาทองถิ่นเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนา   
                            ทองถิ่น จำนวน  3  ทาน 

(นายอุดร  มูลดับ)     -  ครับ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน    
  (ประธานสภาฯ)        ทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด ๑ ขอ ๘  ใหผูบริหาร  
                             ทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  
                                       (๑) ผูบริหารทองถ่ิน เปนประธาน  
                                       (๒) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกคน เปนกรรมการ  
                                       (๓) สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน เปนกรรมการ  
                                       (๔) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จำนวน ๓ คน เปนกรรมการ  
                                       (๕) ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จำนวนไม   
                                            นอยกวา ๓ คน เปนกรรมการ  
                                       (๖) ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จำนวนไมนอยกวา ๓ คน 
                                           ไมเกิน ๖ คน เปนกรรมการ 
                                      (๗) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกรรมการและเลขานุการ  
                                      (๘) หัวหนาสวนการบริหารท่ีมีหนาที่จัดทำแผน เปนผูชวยเลขานุการ กรรมการตามขอ              
                                            ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสี่ปและ    อาจไดรับการ   
                                     คัดเลือกอีกไดคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น มีหนาที่หลกั ๆ  ดังนี ้ 
                                      ๑. กำหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  
                                      ๒. รวมจัดทำรางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และแกไขปญหาเก่ียวกับ                     
                                          การจัดทำรางแผนพัฒนา  
                                      ๓. พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดำเนินงาน  
                                      ๔. ใหความเห็นชอบรางขอกำหนดขอบขายและรายละเอียดของงานแลวเสนอ   
                                         ผูบริหารทองถิ่น  
                                     ๕. พิจารณาใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
                                     ๖. แตงตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื่อชวยปฏิบัติงาน ตามที่  
                                         เห็นสมควร 

 (นายอุดร  มูลดับ)  -        กอนที่จะใหทางทานสมาชิกฯ ไดเสนอชื่อ ก็ใหทางทานหัวหนาสมชายไดชี้แจงรายละเอียด 
 (ประธานสภา ฯ)             เพ่ิมเติมอีกนิดนึงนะครับ   

นายสมชาย.../ 



๑๒ 
 

  

 นายสมชาย  จันครา  -     เรียนทานประธานสภา ฯ   ทานสมาชิก  ฯ  ทานคณะผูบริหารทุกทานนะครับ     สำหรับ                  
  (หัวหนาสำนักปลัด)        คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินนะครับ    เบื้องตนทางทานประธานสภา ฯ  เองก็ไดชี้แจงถึง   
                                 รายละเอียดตาง ๆ เบื้องตนไปแลวนะครับ   ซึ่งในคำสั่งของคณะกรรมการชุดเดิม  ผูแทน   
                                 ในสวนอ่ืน ๆ  ก็มีอยูแลว  ก็จะขาดในสวนของผูบริหารและสมาชิก ฯ  ที่ไดหมดวาระไปนะ 
                                 ครับ  ก็ตองคัดเลือกกันใหม   แลวใหทานนายก ฯ  พิจารณาลงนามปรับปรุงคำสั่งนะครับ   
                                 ในสวนที่มาจากสภาฯ จำนวน  3  ทาน โดยสมาชิกสภา ฯ  เปนผูคัดเลือก  คณะกรรมการ 
                                 ชดุนี้ก็จะเปนผูกำหนดกรอบนโยบายในจัดทำแผนการพัฒนาทองถิ่น ในสวนของปปจจุบัน 
                                 เราใชแผนการดำเนินงานป  2561 -  2565   ก็จะหมดในปงบประมาณนี้ซึ่งสิ้นสุดเดือน 
                                 กันยายนนี้  สวนแผนที่เราจะใชในปงบประมาณถัดไป คือ ป 2566 - 2570  ในสวนของ 
                                 คณะกรรมการชุดเดิมไดมีการจัดทำเสร็จสิ้นแลว ในสวนของคณะกรรมการที่จะเพ่ิมเติมอีก 
                                 ก็คือในเรื่องของแผนที่จะมีการเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลงแผน  ใหการดำเนินงานของผูบริหาร   
                                 ดำเนินลุลวงไปตามที่ไดแถลงนโยบาย ตอสภา ฯไวก็ขอนำเรียนใหทางสภา ฯ  ไดพิจารณา 
                                 ตอไป  ขอบคุณมากครับ 

 นายอุดร  มูลดับ        -    ครับ  ทานสมาชิก  ฯ  ก็คงเขาใจในบทบาทหนาที่ไปแลวนะครับ  เก่ียวกับคณะกรรมการ   
(ประธานสภา ฯ)              สภาทองถ่ิน  ลำดับตอไปก็ขอใหทานสมาชิก  ฯ  ไดเสนอชื่อ  ผูที่เห็นควรจะแตงตั้งใหเปน 
                                  คณะกรรมการสภาทองถ่ินนะครับ   (สักครู)   เชิญครับ  คุณกัลยานีย 

นางสาวกัลยานีย  ใจมนต -  เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิก ฯ  ที่เคารพทุกทานนะคะ  ดิฉันนางสาวกัลยานีย      
(รองประธานสภา ฯ)          ใจมนต  ขอเสนอ  นายอุดร  มูลดับ  เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินคนที่  1  คะ 

 นายอุดร  มูลดับ          -   ขอผูรับรองอยางนอยสองคนดวย 
(ประธานสภา ฯ)               ผูรับรองคนที่  1  นางสาววาฤดี  สัมนา           สมาชิกสภา ฯ หมูที่ 7 
                                   ผูรับรองคนท่ี  2  นายสมศกัดิ์    ใจมนต          สมาชิกสภา ฯ หมูที่ 8  

  นายอุดร  มูลดับ          -   มีสมาชิกทานใดเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คนท่ี 1 
  (ประธานสภา ฯ)              เพ่ิมเติม อีกหรือไมครับ 

      ที่ประชุม                -   ไมมี 

 นายอุดร  มูลดับ           -   ครับ  เมื่อไมมีสมาชิกทานใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีก  เปนอันวา  นายอุดร  มูลดับ  สมาชิก     
(ประธานสภา ฯ)                สภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร  หมูที่ 4   ไดรับเลือกเปนคณะกรรมการพัฒนา   
                                    ทองถิ่น คนที่ 1  นะครับ  

 นายอุดร  มูลดับ           -   ครับ ลำดับตอไปขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผูที่เห็นสมควร เปนคณะกรรมการ 
 (ประธานสภา ฯ)               พัฒนาทองถ่ิน คนท่ี 2 ตอไป  ครับ  เชิญครับคุณรัชนีวรรณ 

นางสาวรัชนีวรรณ  แพงมา -  เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกฯ ทุกทานนะคะ ดิฉันนางสาวรัชนีวรรณ  แพงมา 
  (รองประธานสภา ฯ)         สมาชิกสภา ฯ หมูที่ 5 ขอเสนอนางสาวกัลยานีย  ใจมนต   เปนคณะกรรมการพัฒนา 
                                    ทองถิ่น คนที่ 2  คะ 

 

นายอุดร.../ 



๑๓ 
 

  

 นายอุดร  มูลดับ           -   ขอผูรับรองอยางนอยสองคนดวย 
(ประธานสภา ฯ)                ผูรับรองคนที่  1  นางเสนห  ภูมี                สมาชิกสภา ฯ หมูที่ 11 
                                    ผูรับรองคนที่  2  นายณัฐพงษ    ใจดี          สมาชิกสภา ฯ หมูที่ 10  

  นายอุดร  มูลดับ          -  มีสมาชิกทานใดเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  
  (ประธานสภา ฯ)            คนที่  2  เพ่ิมเติมอีกหรือไม 

      ที่ประชุม               -  ไมมี 

 นายอุดร  มูลดับ           -  ครับ   เมื่อไมมีสมาชิก ฯ ทานใดเสนอชื่อเพิ่มเติมอีกถือวานางสาวกัลยานีย  ใจมนต   
(ประธานสภา ฯ)              ไดรับเลือกเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น คนที่ 2  นะครับ  

 นายอุดร  มูลดับ          -   ครับ ลำดับตอไปขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผูที่เห็นสมควร เปนคณะกรรมการ 
 (ประธานสภา ฯ)              พัฒนาทองถิ่น คนที่ 3 ตอไป  ครับ  เชิญครับคุณสมศักดิ์ 

นายสมศกัดิ์  ใจมนต       - เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิก ฯ  ทานคณะผูบริหารที่เคารพ  กระผมขอเสนอ 
  (สมาชิกหมูที่ 8)             นายวิไล จันทสุข สมาชิกองคการบริการสวนตำบลโคกเพชร หมูที่ 6  เปนคณะกรรมการ                      
                                  พัฒนาทองถิ่น คนที่  3  ครับ   

 นายอุดร  มูลดับ         -   ขอผูรับรองอยางนอยสองคนดวยครับ 
(ประธานสภา ฯ)               ผูรับรองคนที่  1  นายสมภาส    ใจมนต        สมาชิกสภา ฯ หมูที่ 9 
                                   ผูรับรองคนท่ี  2  นายวรวุฒิ      สมาธิ         สมาชิกสภา ฯ หมูที่ 3  

  นายอุดร  มูลดับ        -   มสีมาชิกทานใดเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  
  (ประธานสภา ฯ)            คนที่  3  เพ่ิมเติมอีกหรือไม 

      ที่ประชุม             -   ไมมี 

  นายอุดร  มูลดับ        -  ครับ  เมื่อไมมีสมาชิกทานใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกเปนอันวานายวิไล  จันทสุข  สมาชิกสภา 
  (ประธานสภา ฯ)           องคการบริการสวนตำบลโคกเพชร ห มูที่ 6  ไดรับเลือกเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น    
                                 คนที่ 3  นะครับ  
                                    สรุปวาคณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 3 คน ประกอบดวย 
                                1) นายอุดร   มูลดับ              สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร    หมูที่ 4 
                                2) นางสาวกัลยานีย   ใจมนต   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร    หมูที่ 1 
                                3) นายวิไล  จันทสุข              สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร    หมูที่ 6 
                                   เขาระเบียบวาระตอไปเลยนะครับ                

 ระเบียบวาระที่  5.5  - เรื่อง  การพจิารณาคัดเลือกสมาชิกสภาทองถิ่นเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการติดตามและ 
                                     ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  จำนวน  3   ทาน 

 นายอุดร  มูลดับ       - ครับ   ทานหัวหนาสมชายก็ไดแจงรายละเอียดเกี่ยวกับอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ    
(ประธานสภา ฯ)          ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ไปแลวนะครับ  ก็ขอใหทานสมาชิก ฯ  ได 
                              พิจารณาเสนอชื่อตอไปนะครับ    

นายณัฐพงษ.../ 



๑๔ 
 

  

นายณัฐพงษ  ใจดี  -       เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ  ทุกทาน ครับ  กระผมขอเสนอนายสมภาส  ใจมนต 
 (สมาชิกหมูที่ 10)        เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  คนที่ 1 ครับ 

 นายอุดร  มูลดับ      -  ขอผูรับรองอยางนอยสองคนดวย 
(ประธานสภา ฯ)           ผูรบัรองคนท่ี  1  นางสาววาฤดี  สัมนา            สมาชิกสภาฯ หมูที่ 7 
                               ผูรบัรองคนที่  2  นายสมศักดิ์     ใจมนต         สมาชิกสภาฯ  หมูที่ 8 

 นายอุดร  มูลดับ      -   ไมทราบวามีสมาชิกทานใดเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเปนคณะกรรมการติดตามและ  
(ประธานสภา ฯ)           ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  คนที่ 1  เพ่ิมเติม อีกหรือไม ครับ 

      ที่ประชุม           -   ไมมี 

  นายอุดร  มูลดับ     -   ครบั  เมื่อไมมีสมาชิกฯ ทานใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีก เปนอันวานายสมภาส  ใจมนต   สมาชิก    
  (ประธานสภา ฯ)         สภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร หมูที่ 9  ไดรับเลือกเปนคณะกรรมการติดตามและ 
                               ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น คนที่ 1  นะครับ 

 นายอุดร  มูลดับ       -  ลำดับตอไปเชิญทานสมาชิกฯ เสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(ประธานสภา ฯ)           ทองถิ่น คนที่ 2  ครับ 

นางสาววาฤดี  สัมนา  -   เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ  ทุกทาน ครับ  ดิฉันนางสาววาฤดี  สัมนาขอเสนอ 
 (สมาชิกหมูที่ 7)          นายสมศกัดิ์ ใจมนตเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินคนที่ 2 คะ 

 (นายอุดร  มูลดับ)      -  ขอผูรับรองอยางนอยสองคนดวย 
(ประธานสภา ฯ)           ผูรบัรองคนท่ี  1  นางเสนห        ภูม ี                    สมาชิกสภาฯ  หมูที่ 11 
                               ผูรบัรองคนที่  2  นางสาวรัชนีวรรณ    แพงมา          สมาชิกสภาฯ  หมูที่ 5 

(นายอุดร  มูลดับ)      -  ไมทราบวามีสมาชิกทานใดเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเปนคณะกรรมการติดตามและ  
(ประธานสภา ฯ)           ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  คนที่ 2  เพ่ิมเติมอีกหรือไม 

      ที่ประชุม           -  ไมมี 

(นายอุดร  มูลดับ)      -   ครับ  เมื่อไมมีสมาชิก ฯ ทานใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีก   ก็เปนอันวานายนายสมศกัดิ์  ใจมนต 
    (ประธานสภา ฯ)       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชรหมูที่ 8 ไดรับเลือกเปนคณะกรรมการติดตาม   
                               และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น คนที่ 2  นะครับ 

(นายอุดร  มูลดับ)       - ลำดับตอไปเชิญทานสมาชิก ฯ เสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (ประธานสภา ฯ)         ทองถิ่น คนที่ 3  ครับ 

นายสมภาส  ใจมนต    - เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกทาน กระผมขอเสนอนางสาวรัชนีวรรณ แพงมา 
 (สมาชิกหมูที่ 9)          สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร  หมูที่ 5    เปนคณะกรรมการติดตามและ      
                              ประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  คนที่ 3  ครับ 

 

 

นายอุดร.../ 



๑๕ 
 

  

นายอุดร  มูลดับ       -   ขอผูรับรองอยางนอยสองคนดวยครบั 
(ประธานสภา ฯ)           ผูรบัรองคนท่ี  1  นางเสนห  ภูมี              สมาชิกสภาฯ หมูที่ 11 
                               ผูรบัรองคนที่  2  นางสาววาฤดี  สัมนา      สมาชิกสภาฯ หมูที่ 7 

นายอุดร  มูลดับ        -  ไมทราบวามีสมาชิกทานใดเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเปนคณะกรรมการติดตามและ    
(ประธานสภา ฯ)           ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  คนที่ 3  เพ่ิมเติมอีกหรือไม 

      ที่ประชุม           -  ไมมี 

(นายอุดร  มูลดับ)      -  ครับ  เม่ือไมมีสมาชิก ฯ ทานใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีก   ก็เปนอันวานางสาวรัชนีวรรณ แพงมา    
   (ประธานสภา ฯ)       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร หมูที่ 5 ไดรับเลือกเปนคณะกรรมการติดตาม   
                              และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น คนที่ 3  นะครับ 
                                    สรุปวาคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 3 คน ประกอบดวย 
                                1) นายสมภาส   ใจมนต         สมาชกิสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร    หมูที่ 9 
                                2) นายสมศักดิ์   ใจมนต         สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร    หมูที่ 8 
                                3) นางสาวรัชนีวรรณ แพงมา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร    หมูที่ 5 
                                   เขาระเบียบวาระตอไปครับ 

 ระเบียบวาระที่  5.6  - เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาทองถิ่น   เพื่อเปนคณะกรรมการบริหารกองทุน 
                              หลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ีองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร     

 นายอุดร  มูลดับ      -    ก็ขอใหทานหัวหนาสมชาย  ไดชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับบทบาทหนาที่ตาง ๆ ของ  
(ประธานสภา ฯ)            คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นใหทางสภา ฯ รับทราบครับ 

นายสมชาย  จันครา    -   เรยีนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกฯ  และทางคณะผูบริหารทุกทานนะครับ ในสวนของ 
 (หัวหนาสำนักปลัด)        คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นก็จะเปนไปตามประกาศของ 
                                คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เรื่อง  การกำหนดหลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนให   
                                ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินงาน และบริหารจัดการกองทนุหลักประกันสุขภาพใน 
                                ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 ขอ 8  ใหคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
                                 แตละทองถิ่นหรือพื้นที่ประกอบดวยสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่ทางสภา ฯ  
                                 มอบหมาย  จำนวน  2  คน สืบเนื่องจากทางอบต.โคกเพชรไดเขารวมกองทุนหลักประกัน   
                                 สขุภาพนะครับ     ในสวนของการดำเนินงานของอบต. จะไดรับการสนับสนุนงบประมาณ   
                                 ไมนอยกวา 40 เปอรเซ็นต  ของงบประมาณสปสช.แหงชาติ อุดหนุนใหเราการดำเนินงาน               
                                 ของสปสช.ก็จะมีกรรมการแยกออกมาอีกชุดหนึ่งหลัก ๆ ก็จะเปนการพิจารณางบประมาณ 
                                 การเบิกจายดานงบประมาณสาธารณสุข      ในสวนคณะกรรมการที่จะเขาไปก็จะมีหนาที่   
                                 พิจารณาในสวนของงบประมาณตางๆ   ในการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้    
                                 ก็จะเปนการพิจารณาแทนตำแหนงคณะกรรมการชุดเกาที่หมดวาระไป    เพื่อใหเปนคณะ  
                                 กรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินตอไปใหการดำเนินงานเปนไป 
                                 ตามระเบียบอยางตอเนื่อง  และบรรลุตามวัตถุประสงคตอไปในสวนคำสั่งคณะกรรมการ ฯ   
 

ก็ยังเปน.../ 



๑๖ 
 

  

                                 ก็ยังเปนคำสั่งในชุดเดิมอยูนะครับ แตเราจะปรับปรุงคำสั่งเพ่ิมเติมตอไป จึงเรียนมาเพ่ือให 
                                 ทางสภา ฯ ไดโปรดพิจารณาตอไปครับ 

นางสาวรัชนีวรรณ แพงมา - เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกทาน  ดิฉันนางสาวรัชนีวรรณ แพงมา สมาชิก  
  (สมาชิกหมูที่ 5)             สภา ฯ  หมูที่ 5 ขอเสนอนางเสนห  ภูมี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร  
                                  หมูที่ 11  เปนคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น คนที่ 1 คะ 

 นายอุดร  มูลดับ         -   ขอผูรับรองอยางนอยสองคนดวย 
(ประธานสภา ฯ)              ผูรับรองคนที่  1  นางสาววาฤดี   สัมนา             สมาชิกสภาฯ หมูที่ 7 
                                  ผูรับรองคนที่  2  นายวรวุฒิ       สมาธิ             สมาชิกสภาฯ หมูที่ 3 

 นายอุดร  มูลดับ         -   ไมทราบวามีสมาชิกทานใดเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเปนคณะกรรมการบริหารกองทุน  
(ประธานสภา ฯ)              หลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น  คนที่ 1  เพิ่มเติมอีกหรือไม      

     ที่ประชุม              -    ไมมี 

 นายอุดร  มูลดับ         -    ครับ  เม่ือไมมีสมาชิกฯ ทานใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีก เปนอันวานางเสนห  ภูมี    สมาชิก  
(ประธานสภา ฯ)               สภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร หมูที่ 11 ไดรับเลือกเปนคณะกรรมการบริหาร 
                                   กองทนุหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน  คนที่ 1  นะครับ 

  นายอุดร  มูลดับ          -   ลำดับตอไปเชิญทานสมาชิก ฯ เสนอชื่อเปนคณะกรรมการบริหารกองทนุหลักประกัน  
 (ประธานสภา ฯ)               สุขภาพระดับทองถิ่น  คนที่ 2  ครับ  เชิญครับคุณวาฤดี 

นางสาววาฤดี  สัมนา      -    เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิก ฯ  ทุกทาน   ดิฉันขอเสนอนายวรวุฒิ  สมาธิ 
 (สมาชิกหมูที่ 7)               เปนคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น คนที่ 2 คะ 

 นายอุดร  มูลดับ           -   ขอผูรับรองอยางนอยสองคนดวย 
(ประธานสภา ฯ)                 ผูรับรองคนท่ี  1  นายสมศักดิ์       ใจมนต     สมาชิกสภาฯ  หมูท่ี 8 
                                     ผูรับรองคนท่ี  2  นายวิไล   จันทสุข             สมาชิกสภาฯ  หมูที่ 6 

 นายอุดร  มูลดับ            -  ไมทราบวา สมาชิกฯ ทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเปนคณะกรรมการบริหาร
(ประธานสภา ฯ)                 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน คนที่ 2 เพ่ิมเติม อีกหรือไมครับ 

      ที่ประชุม                -    ไมมี 

  นายอุดร  มูลดับ           -   ครับ   เมื่อไมมีสมาชิกฯ  ทานใด เสนอชื่อเพ่ิมเติมอีก   ก็เปนอันวานายวรวุฒิ  สมาธิ 
  (ประธานสภา ฯ)               สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชรหมูที่ 3 ไดรับเลือกเปนคณะกรรมการ  
                                    บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น คนที่ 2  นะครับ 
                                       สรุปวาคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น 2 คน 
                                    ประกอบดวย 
                                     1) นางเสนห   ภูมี     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร     หมูที่ 11 
                                     2) นายวรวุฒิ  สมาธิ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร    หมูที่ 3 
                                          เขาสูระเบียบวาระอ่ืน ๆ ครับ 

ระเบียบวาระท่ี.../ 



๑๗ 
 

  

  ระเบียบวาระท่ี 6      -  ระเบียบวาระอื่น ๆ 

  นายอุดร  มูลดับ         -  ครับ  ทานสมาชิกฯ ทานใดที่มีเรื่องอะไรที่จะนำเสนอ  แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามตอ   
(ประธานสภา ฯ )             ที่ประชุม  ก็ขอเรียนเชิญนะครับ  เชิญครับ  ทานปลัด 

นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน - ครับ  ขออนุญาตที่ประชุมสภา ฯ  อีกครั้งนะครับ  สำหรับเรื่องสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 (ปลัดอบต. โคกเพชร)       ออมสินก็คงไมมีใครติดขัดอะไรนะครับ  สวนเรื่องบัตรประจำตัวก็อยางท่ีทานประธานแจง 
                                  ไวเบื้องตนมาแลว  ก็ใหทานนำรูปถายมาใหทางเจาหนาที่  สวนอีกเรื่องหนึ่งเมื่อสักครูทาง 
                                  ทานรองนายกฯ จามเรศ  ไดประสานงานเรื่องโครงการชลประทานที่เขาจะเขามาในพื้นที่ 
                                  เรา  ก็ขอใหทานรองนายกฯ ไดชี้แจงเพ่ิมเติมกับทางสภา ฯ นิดนึงครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี - เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิกฯ ทุกทานนะครับ สำหรับโครงการนี้บานภูมิศาลา   
(รองนายกอบต.โคกเพชร)    ไดประสานงานกับทางชลประทานจังหวัดพอสมควรแลว ก็ถือวาโครงการนี้จำเปนนะครับ 
                                   เพราะประชาชนคอนขางเดือดรอน ผมเลยไดประสานงานกับทางทองที่ไปยังชลประทาน 
                                   จังหวัด  เขาเองก็ไดลงพ้ืนที่มา เขาก็ไดแนะนำขั้นตอนมาวาใหทางหมูบานก็ไดประชาคม 
                                   แลวสงเรื่องมายังองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชรเสนอตอสภาฯเพ่ือใหสภาฯ เห็นชอบ   
                                   กับโครงการ แตสำหรับวันนี้ เรายังไมไดบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุม  ก็อาจจะยัง 
                                   ดำเนินการไมได  ลงมติไมได  เบื้องตนผมก็ขอนำเรียนไวเพียงเทานี้กอนครับ 

   นายอุดร  มูลดับ           - ครับ สำหรับในเรื่องนี้ก็ถือวาเปนความเดือดรอนของประชาชนนะครับ แตเนื่องจากวันนี้ 
    (ประธานสภา ฯ)            เราไมไดบรรจุเขาในระเบียบวาระการประชุม แตชวงนี้ก็ยังอยูในสมัยประชุมอยูก็อาจจะ   
                                    มีหนังสือเชิญประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็ถือเปนเรื่องดวนนิดนึงนะครับมีทานใดจะนำ 
                                    นำเสนอในที่ประชุมอีกไหมครับ   เชิญครับทานนายก ฯ   

นายวีรศกัดิ์ พัฒนาอนุสรณ -  เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกฯ  ผูเขารวมประชุมทุกทานนะครับวันนี้ก็ถือวาเปน 
  (นายกอบต.โคกเพชร)        วันแรกนะครับหลังจากที่ทางกกต. ไดรับรองผลการเลือกตั้ง ที่ผมไดเขามาประชุมสภา ฯ   
                                    พรุงนี้ก็จะเปนวันแรกที่ผมจะไดเขามาปฏิบัติหนาที่อยางเต็มตัวเปนวันแรก ผมก็อยากจะ                            
                                    นำเรียนที่ประชุมสภา ฯ นะครับวา  ถาปญหาอะไรตางๆ สะทอนมายังผูบริหารในแตละ 
                                    พื้นที่ หลังจากนี้ผมก็จะรับเรื่องรับปญหาเอาไว โดยเฉพาะทางสวนของบริเวณสำนักงาน                          
                                    ผมก็จะปรับปรุงใหอบต. โคกเพชร เปนสถานที่ราชการที่นาอยู ยังไงก็ฝากทานสมาชิก ฯ               
                                    สะทอนปญหาเขามา อะไรที่จะทำใหทองถิ่นของเราพัฒนา จากนี้ไป 4 ปก็ขอใหชวยกัน  
                                    ผมเองก็ขอขอบคณุไปยังคณะผูบริหาร  เจาหนาที่ทุกทาน  ดวยครับ  ขอบคุณครับ 

   นายอุดร  มูลดับ          -   ครับ    ทางทานสมาชิก ฯ  มีอะไรจะเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  เชิญครับ  คุณวิไล 
  (ประธานสภา ฯ) 

   นายวิไล  จันทสุข         -  เรียนทานประธานสภา ฯ ทานสมาชิกฯ คณะผูบริหารทุกทานนะครับ  เม่ือสักครูผมกได   
  (สมาชิกหมูที่ 6)              ทราบเรื่องของชลประทานจากทานรองนายกฯ   ผมเองก็มีเรื่องที่จะนำเรียนในที่ประชุม 
                                   ก็คือในสวนของหวยกุดเพิกของบานเสลา สุขเกษม ไดรับผลกระทบทุกป น้ำก็ตื้นเขิน ถา 
 
 

ทานมีแหลง.../ 



๑๘ 
 

  

                                  ทานมีแหลงงบประมาณก็ขออนุญาตทานประสานไปยังกรมการปกครองหรือชลประทาน               
                                  ใหดวยครับ ขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมใหทางสภา ฯ ทราบ  เพียงเทานี้กอน   ขอบคณุครับ 

นายอุดร  มูลดับ         -    ครับ  เชิญ  คุณวาฤดีครับ 
(ประธานสภา ฯ) 

นางสาววาฤดี  สัมนา   -    เรียนทานประธานสภา ฯ  คณะผูบริหาร  ทานสมาชิก ฯ ทุกทาน  นะคะ     ดิฉันอยากจะ
(สมาชิกหมูที่ 7)              แจงในที่ประชุมสภาฯ เรื่องบล็อกคอนเวิรทหวยสำราญหมูที่ 7  นะคะซึ่งใชงานมาหลายป  
                                 หนาแลงก็ไมมีน้ำ ปนี้ถาไมไดรับการซอมแซมหรือทำโครงการใหมขึ้นมาก็อาจจะเวลาชำรุด  
                                 เสียหายไปมากเวลาน้ำมา บานโนนสำราญ บานภูมิศาลาก็จะไมมีน้ำทำการเกษตร  น้ำก็จะ  
                                 ไปทวมอยูฝงบานสุขเกษม อยากทราบวาพอจะมีงบประมาณหรือมีโครงการที่จะชวยเหลือ   
                                 บางไหมคะ 

 นายอุดร  มูลดับ          -  ครับ  เชิญคุณเสนห  ครับ 
(ประธานสภา ฯ) 

  นางเสนห  ภูมี            -  เรียนทานประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  ทานสมาชิก ฯ ทุกทาน  นะคะ  คือตอนนี้ทาง  
(สมาชิกหมูที่ 11)             สัญจรไปนาของหมู 11  ตอนนนี้ถูกตัดขาดเปนสองทาง  ก็อยากใหทางคณะผูบริหารได   
                                  ชวยพิจารณาดวยคะ 

นายอุดร  มูลดับ          -    ครับ หลังหนาฝนทุกหมูก็มีปญหาเหมือนๆ กัน ก็ใหทานสมาชิกรองทุกขเขามาเพ่ือใหทาง
(ประธานสภา ฯ)               ผูบริหารไดสำรวจความเดือดรอนวาตรงไหนจำเปนเรงดวน ขอเชิญทานรองนายก ฯ ครับ 

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี - เรียนทานประธานสภาฯทานสมาชิกฯ ทานเจาหนาที่ผูเขารวมการประชุมทุกทานนะครับ 
(รองนายอบต.โคกเพชร)      ตามที่ทานสมาชิก หมูที่6 นำเรียนในท่ีประชุมนะครับ  ผมขอแนะนำวาใหทานสมาชิก ฯ  
                                   ประสานงานไปยังผูใหญบานเพื่อทำการประชาคม แลวคอยนำเรื่องมาใหสภา ฯ เห็นชอบ   
                                   ไปพรอมกันเลยนะครับ  เพ่ือความรวดเร็วนะครับ ขอบคุณครับ 

นายอุดร  มูลดับ            -  เชิญครับ  คุณเสนห 
(ประธานสภา ฯ) 

  นางเสนห  ภูมี            -   เรียนทานประธานสภา ฯ ทานสมาชิก ฯ นะคะ ดิฉันอยากจะสอบถามเก่ียวกับโครงการว
(สมาชิกหมูที่11)              วางทอระบายน้ำของบานสุขเกษม  เมื่อไหรจะเขาดำเนินการคะ 

 นายอุดร  มูลดับ           -  ครับ  ขอเชิญทานปลัดฯ  ครับ 
(ประธานสภา ฯ) 

นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน - ครับ  ขออนุญาตชี้แจงนะครับ  สำหรับโครงการนี้เปนโครงการเกาในป  64 ตอนนี้รอทาง
(ปลัดอบต.โคกเพชร)         ผูรับจางเขาดำเนินการ  เพราะทางทองที่เราเองเจอภาวะน้ำทวมหลายพ้ืนที่เหมือนกันก็จะ 
                                 รบีดำเนินการใหเร็วที่สุดนะครับสวนที่ทานสมาชิกหมูที่ 7 เสนอมาเราอาจจะตองประสาน 
                                 กับทางชลประทานอีกครั้งหนึ่งกอน     ถาเราทำบล็อกคอนเวิรทเกิดบานภูมศิาลาทำระบบ 
                                 บงัคับน้ำ  เวลาน้ำมาทางบานโนนสำราญก็ตองตองดูอีกครั้งหนึ่งวาทำยังไงถึงจะอยู   ก็ขอ 
 

อนุญาต.../ 



๑๙ 
 

  

                                   อนุญาตนำเรียนเพียงเทานี้กอนครับ  ขอบคุณครบั 

นายอุดร  มูลดับ            -  ครับ ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  นี้  ก็คงไมมีทานใดเสนอแลวนะครับ  ผมก็ขอปดการประชุม   
 (ประธานสภา ฯ )             ไวเพียงเทานี้ครับ  ขอบคุณครับ 
 
                                 -  ปดประชุมเวลา  ๑2.๐๐ น. 
 

 
                                  (ลงชื่อ)                                            ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                                                  (นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน) 
                                   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร 
 
          คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    ไดตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร    
สมัยสามัญที่  1  ประจำป  2565  เมื่อวันท่ี     เดือนมกราคม  พ.ศ  2565  เห็นวาถูกตองแลว  จึงลงลายมือชื่อไว
เปนหลักฐาน 
 
                                 (ลงชื่อ)                                   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                               (นายสมชาย  จันครา) 
                                หัวหนาสำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร 

                                 (ลงชื่อ)                                   กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  
                                               (นายมานิต สวางภพ) 

                                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร หมูที่ 2 

 
                                (ลงชื่อ)                                    กรรมการ/เลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                               (นางสาววาฤดี  สัมนา)  
                                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร หมูที่ 7 
  
                  รายงานการประชุมฉบับนี้สภาทองถ่ินไดรับรองแลว ในการประชุมสภา ฯ  สมัยสามัญที่ 1 ( ครั้งที่ 2) 
เมื่อวันที ่ 24 มกราคม ๒๕๖5  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชรจึงไดงนามไวในรายงานการประชุม 
 
 
                               ( ลงชื่อ)                                   ผูตรวจสอบรายงานการประชุม    
                                                (นายอุดร  มูลดับ) 
                              ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร 
 
 


